



สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2564



จดหมายข่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลาเปิดบริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 

วันจันทร์-วันศุกร์
เปิดทำการเวลา 8.30-16.30 น.



วันเสาร์-วันอาทิตย์
ปิดให้บริการ

โดยยังคงข้อกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไวรัส Covid 19 อย่างเคร่งครัด
ขอภัยในความไม่สะดวก



ประกาศ


มาตรการ **ลด** ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 

ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับการเข้าใช้บริการ

สำนักหอสมุดขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการ
ในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal เพื่อเป็นการป้องกันและเกิดความปลอดภัย
สำหรับผู้มาเข้าใช้บริการทุกคน ดังนี้



- 1 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา
- 2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องสมุด 
- 3 นั่งบริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้ **ห้าม** เคลื่อนย้ายเก้าอี้หรือโต๊ะภายในห้องสมุด
- 4 หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักหอสมุดจะถูกให้ออกจากอาคาร
- 5 หากรู้สึกว่ามีอาการป่วย **ห้าม** เข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น

สำนักหอสมุด **งด** ให้บริการห้องศึกษากลุ่ม และห้อง Study Room

ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต



นิทรรศการออนไลน์เรื่อง โอโซนนั้น...สำคัญไฉน



“เพราะแสงแดดไม่ยอมอ่อนโยน เรามาปกป้องชั้นโอโซน เพื่อโลกกันเถอะ” วันที่ 16 กันยายน วันโอโซนโลก ถ้าอยากรู้ว่าทำไมจึงต้องปกป้องชั้นโอโซนและเราจะปกป้องชั้นโอโซนได้อย่างไร หากคำตอบได้จากนิทรรศการออนไลน์เรื่อง “โอโซนนั้น...สำคัญไฉน” เชื่อมชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักหอสมุด <http://library.rsu.ac.th/exhibition13/index.html> หรือ สแกน



อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย และการใช้ VPN จากเครือข่าย

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น. นางนฤมล พุกขศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการและหัวหน้าแผนกบริการ และนางสาวประทีป ชินนบดี บรรณารักษ์แผนกพัฒนา เป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย และการใช้ VPN จากเครือข่ายภายนอก ผ่าน Google Meet ให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน ขอขอบคุณ ผศ. ดร. รัชดา ลากใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดเพราะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิจัย การเรียนและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

